

## บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 26 ได้ รัับเกียรติจากนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัฒน์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้ความอนุเคราะห์ตีพิมพ์บรรณาธิการ เรื่อง **การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิตอย่างมีคุณภาพ** ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานบริการโลหิตในด้านการคงไว้ซึ่งผู้บริจาคโลหิตที่ปลอดภัยให้ความร่วมมือมาบริจาคอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน เป็นการลดภาระการขาดแคลนโลหิตที่ยังมีอยู่เป็นครั้งคราว

สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับในเล่ม ประกอบด้วย **Association of Maternal ABO IgG Antibodies with Neonatal Jaundice due to ABO Incompatibility at Siriraj Hospital** โดย คุณดวงพร ลังชันุ่น และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง **การประยุกต์ใช้เทคนิคไมโครเพลทสำหรับตรวจหาชนิดแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง** โดย คุณอุษณีย์ ชเนตต์มหารมภ์ และรองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเรื่อง **อุบัติการณ์ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ในผู้บริจาคโลหิตครบส่วนจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังบริจาค** โดย คุณสมรวัดี มุสิกพันธ์ และ

คณะ จากหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษคือ เรื่อง **ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดจากแอนติบอดีของมารดา** โดย แพทย์หญิงพัชพร โพธิ์เงินนาค จากสาขาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ย่อวารสาร เรื่อง **ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์หลอดตัวอย่างที่มีโลหิตไม่ถูกต้อง: ประสบการณ์ 1 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ** โดย คุณอภิวัฒน์ พิพัฒน์วินชกุล จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคโลหิตและการให้โลหิตที่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ควรให้ความสำคัญทั้งในด้าน donor care และ patient care ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของงานบริการโลหิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีประโยชน์ คุณภาพ มีความปลอดภัย และจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

ศศิธร เพชรจันทร์

บรรณาธิการ

## บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 1 ปี 2559 มีเรื่องที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่บทนำฉบับเรื่อง **ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดธาตุเหล็กในบุคลากรหญิงของโรงพยาบาลอุดรธานี** โดย แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม และคณะ จากโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นเรื่องน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้ง่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วนะชีวนาวิน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เขียนบทบรรณาธิการเกี่ยวกับการ **ค้นหาปัจจัยเสี่ยงเพื่อวินิจฉัยภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก** ได้วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของการนำไปใช้ในเวชปฏิบัติของแพทย์ แต่พึงระวังอย่าละเลยหรือพลาดการวินิจฉัยภาวะโรคธาลัสซีเมียแฝงด้วย

รายงานผู้ป่วยเรื่อง **ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกอย่างรุนแรงภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติก** โดย แพทย์หญิงชนนิกันต์ บุญเรือง และคณะ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นรายงานผู้ป่วยที่พบได้ในเวชปฏิบัติ ซึ่งได้ให้ราย

ละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของลิ้นหัวใจเทียมและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่แพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางควรได้ดู เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น่าสนใจเรื่องคือ **Genetic-modified T cell therapy in hematologic malignancies** โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความรู้ที่เป็นวิทยากร ก้าวหน้าในด้านการดูแลผู้ป่วย ให้มีโอกาสรอดชีวิตและหายจากโรคร้ายแรงต่างๆ มากขึ้น

หวังว่าสมาชิก สสท.และผู้สนใจ จะนำเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตต่อไป

**อำไพพรรณ จวนสัมฤทธิ์**  
บรรณาธิการ